

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date :

- 9 S.A. 2547

Page :

1, 2

No :

47590018

ย้ายนิคมอุตสาหกรรมจากเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ของ

ผู้จัดการรายวัน - การประชุมระดมความเห็นโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงใหม่ในวอนนี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมีการรายงานผลสรุปย้ายจุดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจากอ.เชียงใหม่ไปอ.เชียงใหม่ โดยรัฐบาลมอบหมายให้กนอ.รับหน้าเจรจากับนักลงทุนฝ่ายเงินภายใน 60 วัน
 วอนนี้ (9 ธ.ค.) ที่หอประชุมสมเด็จพระเจ้ามหาวิทยลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการศึกษาผลกระทบร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแดน จ.เชียงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี มีกำหนดจัดประชุมระดมความเห็นจากทุกฝ่าย ในหัวข้อ "ความพร้อมของ

■ อ่านต่อหน้า 2

ย้าย

จ.เชียงใหม่ ต่อการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ" โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จากพื้นที่และส่วนกลางกว่า 2,000 คน

ประเด็นสำคัญที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะรายงานต่อการประชุมครั้งนี้คือ ผลการประชุมของคณะทำงานที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายพินิจ จารุสมบัติ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาแก้ไขปัญหานิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายพินิจ จารุสมบัติ พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายบุญฤทธิ์ ดิษฐ์ไพรัช เลขานุการรัฐมนตรี ส.ส.เชียงใหม่ และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สภาพัฒนา กนอ. เป็นต้น เข้าร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยผลการประชุมเบื้องต้นสรุปว่า ให้มีการย้ายจุดตั้งนิคมฯ เชียงใหม่ จากอ.เชียงใหม่ ไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งมี อ.เชียงใหม่ เป็นทางเลือกแรก พร้อมกันนั้น ที่ประชุมยังมอบหมายให้ กนอ. ไปเจรจากับฝ่ายนักลงทุนเงินภายใน 60 วัน ถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าฝ่ายนักลงทุนยินยอมรับได้หรือไม่

การพิจารณาตัดสินใจย้ายจุดตั้งนิคมฯ ของฝ่ายรัฐบาลไทยครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสการคัดค้านของชาวเชียงใหม่ที่ต้องการรักษาเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก แทนที่จะเป็นเมืองที่เน้นการพัฒนาเขตการลงทุนด้านอุตสาหกรรม อีกทั้งการประชาสัมพันธ์คอนเซ็ปต์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อประชาชนในพื้นที่ไม่มีความชัดเจนตั้งแต่ต้น ทำให้เข้าใจว่าเขตเศรษฐกิจมีความหมายแต่เพียงนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การย้ายจุดไปยังอ.เชียงใหม่ ยังจะตอบสนองต่อการประโยชน์ของฝ่ายไทยมากกว่า เมื่อพิจารณาจากโครงการขายนาคมนที่กำลังดำเนินการ

ในเวลานี้และจะดำเนินการในอนาคต เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 ระหว่างอ.เชียงใหม่ของ จ.เชียงใหม่ เชื่อมโยงกับ ทวายทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่ผ่านการอนุมัติในหลักการจากกรมของไทย และรอเสนอเรื่องงบประมาณก่อสร้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะมีขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในบั้นหน้า อีกทั้งยังมีถนนเชื่อมโยงไทย-จีน (เชียงใหม่-หลวงน้ำทา-บ่อ

เต็น-คูนหมิง) ที่เริ่มก่อสร้างในปีนี้และสามารถเปิดใช้ได้ในปี พ.ศ. 2550 ขณะที่การเดินทางเชิงพาณิชย์ในลำน้ำโขงขึ้นเทียบท่าที่ท่าเรือเชียงแสน ทางจีนจะได้ประโยชน์มากกว่าไทย เพราะใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าต้นทุนต่ำกว่า

อนึ่ง การย้ายจุดตั้งนิคมฯ ครั้งนี้ นับเป็นการกลับไปเริ่มต้นกระบวนการสรรหาพื้นที่ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การวางผังเมืองหรือจัดโซนนิ่งพื้นที่สีม่วง (เขตอุตสาหกรรม) ทั้งที่ก่อนหน้านี้การเลือกพื้นที่ที่ ต.ป่าสัก ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงใหม่ เป็นจุดก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมได้ผ่านการทบทวนมาแล้วถึงสองครั้ง

สำหรับพื้นที่ในเขตอ.เชียงใหม่ ที่คาดว่าจะมีการเสนอที่ดินบริเวณที่จะรับกับถนนสาย อาร์ 3 ที่จีนจะตัดถนนจาก เมืองเชียงรุ่ง ผ่านเมืองบ่อหาน-บ่อเต็น แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ก่อนมาบรรจบที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพอีกจุดหนึ่งก็คือ บริเวณบ้านทุ่งสามหมอน ต.สถาน เชื่อมกับ ต.ศรีดอนชัย และใกล้เคียง เนื้อที่หลายพันไร่และสามารถขยายได้หลายหมื่นไร่ ไม่ไกลจาก บ้านใจใจไ้ 6.10 ต.เวียงอ.เชียงใหม่ ที่มีท่าเรือของบริษัทแหลมทองลิกไนต์ขนถ่ายหินลิกไนต์จาก สปป.ลาว มาขึ้นที่ท่าเรือทุกวัน

นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานหอการค้า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจะย้ายที่ตั้งนิคมฯ จากอ.เชียงใหม่ ไปที่อื่นหากเป็นความต้องการของประชาชนส่วนมากจริงก็อาจจะทำได้ แต่การที่จะจัดหาที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการใหญ่ระดับประเทศแบบนี้แล้วเกิดปัญหาขึ้นมา ผู้เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนา หรือกรมศิลปากร ฯลฯ น่าจะตระหนักแล้วว่าต้องมีแผนงานที่ตีมากกว่านี้ มิเช่นนั้นอาจกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุน

"ย้ายไปที่ไหน จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการต่อต้านจนโครงการล้มลงแบบนี้" นายเสริมชัยกล่าว และยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันนี้อย่างดี โดยงานดังกล่าวนายวรเกียรติ สมสร้อย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ จะร่วมบรรยายด้วย

ด้าน นายมิตติ ยาประสิทธิ์ ประธาน กลุ่มวิสาหกิจเชียงใหม่ที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งนิคมฯ ที่ ต.ศรีดอนมูล กล่าวว่า หากย้ายที่ตั้งนิคมฯ ไปที่อื่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะกระแสต่อต้านของชาวบ้านในพื้นที่รอบๆ ที่จะสร้างนิคมฯ สูงมาก

นายมิตติ กล่าวต่อว่า แม้จะย้ายนิคมฯ ไปที่อื่นในจ.เชียงใหม่ ก็คงต้องติดตามไปดูว่าจะมีมาตรฐานอย่างไรในการตั้งนิคมฯ แห่งนี้ เพราะชาวบ้านเข็ดขยาดกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ตั้งแต่การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง และระเบิดแก่งหินปัจจุบัน น้ำโขงขึ้นลงไม่ปกติเพราะจีนจะปิดเขื่อนเมื่อไหร่ก็ทำไม่ได้ไม่เต็มองเห็นความสำคัญของประเทศอื่นทำให้ชาวบ้านไม่ไว้ใจการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน ไปด้วย

สำหรับ อ.เชียงใหม่ มีกลุ่ม เอ็นจีโอ เช่น กลุ่มรักษ์เชียงใหม่ อยู่เช่นกัน ก็ไม่แน่ว่าจะมีการต่อต้านนิคมฯ เชียงใหม่ อีกหรือไม่ ■